

Như chúng ta đã biết, trong thời kỳ mở cửa nền kinh tế thị trường thì việc quy hoạch, xây dựng và khai thác kinh doanh các khu du lịch & vui chơi giải trí phát triển rất nhanh và ngày càng mở rộng với quy mô cũng như số lượng. Chính vì vậy, để quản lý và thống kê lượng khách, người qua lại tại các công trình, vào một cách nhanh chóng và chính xác là một việc làm cần thiết đã được nhiều khu du lịch và địa phương trên cả nước áp dụng bằng công nghệ mới trong việc nhận diện người tham không tiếp xúc, thông minh, vân tay, thiết bị nhận diện mặt, con người ... để thay thế các chìa khóa bằng thẻ từ, thẻ từ, thẻ từ, thẻ từ công nghệ khi đi vào, đi ra tại một cửa nào đó trong không gian sống, làm việc, tham quan du lịch hoặc tại các bãi đỗ xe, bến biển, thang máy, hệ thống chiếu sáng công ...

Riêng đối với Cù Lao Chàm, thành phố Hội An đã được lãnh đạo tỉnh Quảng Nam thống nhất giao cho ban quản lý Khu bảo tồn biển triển khai việc thu phí tham quan kể từ năm 2007, lúc này lượng khách tham quan Cù Lao Chàm còn khá khiêm tốn 9.002 lượt khách/năm. Nhưng từ khi Cù Lao Chàm được UNESCO công nhận Khu di tích sinh quyển thì lượng khách đến với Cù Lao Chàm đã tăng nhanh. Năm 2009 đón 26.961 lượt khách. Sau 05 năm được công nhận Khu DTSQTG (2014) đón 232.295 lượt khách (tăng 213.293 lượt khách so với 2007). Năm 2017 đón 409.404 lượt (tăng 400.402 lượt khách so với 2007) và tính đến ngày 18/5/2018 Cù Lao Chàm đã đón 101.621 lượt khách (tăng 11.931 lượt so với cùng kỳ năm 2017). Đây là tín hiệu tích cực đối với vùng lõi Khu DTSQTG CLC, Hội An.

Từ thời điểm đó, để tăng cường công tác quản lý lượng khách đến tham quan Cù Lao Chàm, lãnh đạo thành phố Hội An đã giao cho BQL Khu BTB tham mưu phối hợp án kiểm soát vé tham quan và ngày 21 tháng 4 năm 2017 UBND thành phố Hội An đã ban hành Quyết định số 920/QĐ-UBND về việc Phê duyệt phương án kiểm soát vé tham quan Khu DTSQTG Cù Lao Chàm - Hội An bằng hệ thống thẻ từ.

Sau một thời gian chuẩn bị, ngày 15/5/2018 hệ kiểm soát vé tham quan Khu DTSQTG Cù Lao Chàm đã chính thức đi vào hoạt động. Trước khi đi vào hoạt động, BQL Khu BTB Cù Lao Chàm đã phối hợp cùng UBND xã Tân Hiệp (Cù Lao Chàm) mời nhân dân 04 thôn xã nghe cán bộ bảo tồn biển trao đổi trực tiếp về việc triển khai kiểm soát vé tham quan, bên cạnh đó còn đồng nghiệp UBND xã phát thanh thông tin tuyên truyền nội dung này trên hệ thống loa truyền thanh toàn xã để nhân dân và du khách biết. Ngoài ra, còn gửi thông báo đến các cơ quan ban ngành có liên quan và 42 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động và chuyên khách tham quan tuyến Cửa Đồi - Cù Lao Chàm biết kế hoạch hoạt động thử nghiệm và thời gian hoạt động chính thức của phòng kiểm soát vé tham quan Khu DTSQTG Cù Lao Chàm.



Phòng kiểm soát vé tham quan Khu du lịch sinh quyển nhiệt đới giới Cù Lao Chàm – Hội An chính thức đi vào hoạt động